

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 19-NQ/TW đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Ngoại vụ nắm vững, nắm sâu các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Trung ương nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW; qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động nhằm tổ chức triển khai trong cơ quan Sở Ngoại vụ về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thực hiện các nội dung theo tinh thần Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Sở Ngoại vụ.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ có số lượng phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác phù hợp với quy định hiện hành.

2. Yêu cầu

Thực hiện bám sát các nội dung Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND

tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ trong việc chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ cần làm ngay, những nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ đề ra kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả và xử lý các đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Quán triệt sâu sắc, nắm vững, vận dụng và triển khai đảm bảo theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã đề ra.

Triển khai và quán triệt trong toàn thể công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết đề ra, đảm bảo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ viên chức Sở Ngoại vụ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và sự nhất trí cao trong toàn cơ quan.

Việc triển khai đảm bảo quan điểm chỉ đạo chủ động, khẩn trương, kiên quyết, những nội dung đã được đề cập trong Nghị quyết, cần triển khai thực hiện; đồng thời cần kịp thời đề xuất, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để thực hiện đạt các mục tiêu.

2. Mục tiêu

Tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tại đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn lực và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Bảo đảm sự quan tâm và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Kế hoạch này trong việc thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Thời gian thực hiện trong tháng 07/2018, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp thực hiện).

Thực hiện phương án sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại thuộc Sở vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch của tỉnh (được thành lập mới) theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Thời gian triển khai thực hiện phương án trong quý III/2018, hoàn thành trong quý I/2019).

Triển khai xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập và tinh giản theo kế hoạch và quy định hiện hành (Thời gian thực hiện trong quý II/2019).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

2. Trung tâm dịch vụ đối ngoại bám sát các nội dung Kế hoạch này và các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ để tham mưu triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 16/4/2018.

3. Ban Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho 01 Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chịu trách nhiệm đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện triển khai tốt nội dung Kế hoạch này.

4. Giao trách nhiệm Văn phòng Sở tham mưu và theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch này; nghiên cứu xây dựng phương án hoặc đề án sắp xếp phù hợp. Định kỳ hàng tháng, thực hiện báo cáo kết quả, tiến độ, lộ trình đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Sở Ngoại vụ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
 - Sở Nội vụ;
 - Ban Giám đốc Sở;
 - Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
 - Lưu: VT, VP
- <BP/2018/TCBC>

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Lan